

Số: 714 /BC-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả công tác năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại các Kỳ họp; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2024

1. Hoạt động thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết

Trong năm 2024, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết: Giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024; phê duyệt bổ sung biên chế giáo viên mầm non và phổ thông công lập tỉnh Hà Tĩnh năm học 2023 - 2024; thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh là đô thị loại IV; điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Can Lộc, Vũ Quang, Nghi Xuân, Hương Khê; quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và các mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; thông qua Đề án phân loại đô thị thành phố Hà Tĩnh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II; quyết định số lượng hợp đồng giảng dạy thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm học 2024 -2025 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ; tán thành chủ trương sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Hà Tĩnh; ban hành Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác tinh giản biên chế, dôi dư trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2025.

Thẩm tra báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và cả năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh; công tác chỉ đạo, điều hành; kết quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả hoạt động 6 tháng cả năm 2024;

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra, Ban luôn chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các cuộc làm việc, khảo sát, thu thập thông tin, nắm bắt tình hình, nghiên cứu các văn bản, tài liệu có liên quan và triển khai hoạt động thẩm tra theo đúng quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản cần thẩm tra. Các ý kiến của Ban đưa ra có cơ sở, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; được Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa, làm cơ sở để Hội đồng nhân dân tỉnh đưa ra quyết định đúng đắn, phù hợp, có tính khả thi.

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

1.1 Hoạt động giám sát chuyên đề

Thực hiện Kế hoạch, Chương trình công tác năm 2024, ngay từ đầu năm Ban Pháp chế đã xây dựng kế hoạch, thành lập Đoàn và triển khai giám sát chuyên đề: "*Việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2024*" tại một số Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã¹ và làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Kết quả giám sát được báo cáo tại Kỳ họp cuối năm 2024.

1.2 Về giám sát, khảo sát, làm việc thường xuyên:

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động đã đề ra và tình hình thực tế tại địa phương, Ban đã chủ động phối hợp với một số cơ quan có liên quan tổ chức các cuộc khảo sát, làm việc nắm thông tin cũng như phối hợp công tác liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ban, cụ thể:

- Tổ chức khảo sát, giám sát công tác quản lý thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trước trong sau Tết Nguyên đán 2023 tại một số địa phương²;

- Khảo sát tại huyện Can Lộc Đề án đề nghị công nhận thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc là đô thị loại IV;

- Khảo sát việc nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Can Lộc, Vũ Quang, Nghi Xuân, Hương Khê;

¹ Đoàn tiến hành giám sát trực tiếp tại Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, Đức Thọ, Nghi Xuân, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

² Thị xã Kỳ Anh, huyện Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh

- Khảo sát việc tán thành chủ trương về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025 tại thành phố Hà Tĩnh và huyện Lộc Hà;

Qua công tác giám sát, khảo sát, làm việc Ban đã có những nhận định, đánh giá về kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy định của pháp luật tại các cơ quan, đơn vị được giám sát, khảo sát; đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất đối với các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh cần khắc phục.

3. Hoạt động phối hợp kiểm tra, giám sát

Trong năm 2024, lãnh đạo chuyên trách và một số Ủy viên Ban đã tham gia Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 779-QĐ/TU của Tỉnh ủy "*Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ*"; tham gia đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnh "*Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh*"; giám sát "*việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam*" của Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Tham dự các phiên chất vấn và trả lời chất vấn bằng hình thức trực tuyến do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức; dự thính kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh "*Việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2023*".

Ngoài ra, lãnh đạo Ban tham gia tích cực các đoàn giám sát, khảo sát Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.

4. Một số công tác khác

Ban Pháp chế đã cùng với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến Ban, Thường trực HĐND và HĐND tỉnh. Lãnh đạo Ban tham gia tiếp công dân theo định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; tham gia các phiên họp thường kỳ, hội ý hàng tuần và các cuộc họp khác của Thường trực HĐND tỉnh.

Giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế đã chủ trì, tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý kịp thời những vấn đề như: Tham mưu báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu; góp ý dự thảo Đề án và các văn bản tổng kết Luật Bầu cử; phối hợp các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh rà soát, góp ý kết quả hệ thống hóa các Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong kỳ 2019-2023; tham mưu các văn bản như: việc cấp kinh phí xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2025; cho ý kiến ban hành Văn bản quy phạm pháp luật (quy định cụ thể khoản 11, 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP); cho ý kiến về điều chỉnh mẫu thiết kế điển hình trụ sở Công an xã, thị trấn; việc ban hành danh mục nội dung HĐND tỉnh quy định chi tiết; hướng dẫn tổ chức kỳ họp HĐND để kiện toàn bộ máy

chính quyền của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tự kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành³ ...

5. Đánh giá chung

Trong năm 2024 Ban được bổ sung 01 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Ủy viên Ban. Tập thể lãnh đạo Ban cùng với các Ủy viên đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đã cụ thể hóa và thực hiện đúng sự phân công, điều hòa hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh. Việc triển khai các cuộc giám sát, khảo sát được thực hiện đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Các báo cáo thẩm tra của Ban đảm bảo chất lượng, các nhận định, đánh giá khá toàn diện, có căn cứ pháp luật và sát, đúng với tình hình thực tế của tỉnh. Trong hoạt động, Ban đã bám sát các quy định của pháp luật, bảo đảm tính khách quan, đề cao tinh thần trách nhiệm trong giám sát việc chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Mặc dù hầu hết các thành viên của Ban đều hoạt động kiêm nhiệm nhưng đã cố gắng sắp xếp công việc chuyên môn để bố trí thời gian hợp lý tham gia các cuộc giám sát, khảo sát của Ban; chủ động nghiên cứu báo cáo, tích cực cập nhật, tìm hiểu các quy định của pháp luật cũng như nắm bắt thông tin và tình hình thực tế tại địa phương để phục vụ cho công tác của Ban.

Tuy vậy, hoạt động của Ban vẫn còn một số hạn chế, đó là: Một số thành viên của Ban hoạt động kiêm nhiệm, do đang chủ trì tại sở, ngành, cơ sở bận nhiều công tác chuyên môn nên chưa tham gia đầy đủ các cuộc họp, giám sát, khảo sát của Ban.

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Ban Pháp chế dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác của Ban Pháp chế HĐND năm 2025.
2. Tham gia chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2025 theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh.
3. Chủ trì thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2025 thuộc lĩnh vực được phân công và thẩm tra các Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các báo cáo của

³ lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước; kế hoạch và đầu tư; Ủy ban Dân tộc; Bộ Công an; Bộ Giao thông vận tải; Bộ thông tin và truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Xây dựng...

UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực pháp chế. Phối hợp thẩm tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết khi có yêu cầu.

4. Hoạt động giám sát:

Giám sát chuyên đề: việc thực hiện các quy định pháp luật trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân trên địa bàn tỉnh.

Giám sát, khảo sát thường xuyên:

- Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức bộ máy và biên chế; xây dựng chính quyền địa phương; công tác quản lý thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vấn đề cử tri quan tâm;

- Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 1283/NQ-UBTVQH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; công tác xét xử và thi hành án hình sự; công tác thi hành án dân sự; công tác phòng chống tham nhũng;

- Tổ chức các cuộc khảo sát, làm việc với các ngành, đơn vị liên quan để nắm thông tin, chuẩn bị tốt nội dung của các Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở nhiệm vụ chung, Ban sẽ cụ thể hóa chương trình kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý và cả năm.

Ngoài các nội dung giám sát trên, căn cứ vào tình hình thực tế và thấy cần thiết Ban có thể tổ chức giám sát thêm một số nội dung khác. Đồng thời tích cực đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện những nội dung kiến nghị của Ban và ý kiến cử tri, ý kiến chất vấn đại biểu, giám sát hoặc khảo sát đột xuất những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh;
- ĐB HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, HĐ₅.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Nhuận